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Mæting: Sigríður Þrúður, Fanney, Stéphane, Örn, Þröstur, Sverrir, Oddur,

Fundargerðir
Póstar með fundargerðum, Þröstur hreinritar þær og sendir. Finna fundargerðir frá aðalfundum

Hvað er að gerast
Höfum áhyggjur af starfshæfi foreldrafélagsins. Hildur þurfti að hverja frá vegna anna Hvernig getum við spýtt í lófana og rekið okkur áfram.

Oddur hefur ekki tíma til að sinna málefnum foreldrafélagsins. Hefur það verkefni að finna staðgengil.

Búið er að skipa bekkjarfulltrúa hjá börnunum en það vantar foreldra á móti. Hvað virkar í skólunum í kringum okkur?
Spurning um að fá aðstoð frá Björgu til að komast að því.
Leita eftir fersku blóði sem er til í að fara áfram og hjálpa áfram að reka okkur áfram.
Spurning um að tala við Björgu og fara í samræmt átak til að auka virkni í foreldrafélaginu hvort hún hefur reynslu sem getur hjálpað okkur að koma
þessu af stað.

Sigga Þrúður fer með erindi á skólaráðsfundi á föstudaginn, það verður reynt að fá fund með Björgu á þriðjudaginn í næstu viku.

Bekkjarfulltrúalistar
Fara í gegnum bekkjarfulltrúalistana og fá staðfestingar á.

Sjáum til með fund fyrir bekkjarfulltrúa.

Fjárhagsstaða

Foreldrafélagið á 480.000 á bankareikning.
Engir útistandandi reikningar
Spurning um að fella niður árgjald foreldrafélagsins fyrir Bekkjarfulltrúa.

Framundan eru styrkir:

Bekkjarferð 10. bekkjar (hefur verið 1500 á barn)
Reykjaferð 9. bekkjar (rútan hefur verið greidd af foreldrafélaginu)
Laugar fyrir 7. bekk (rútan hefur verið greidd af foreldrafélaginu)
Vorhátíð
Bekkjarstyrkir geta orðið allt að 270.000

Umræða um almennar ferðir á skólatíma
Fanney ræðir við Samkóp og Sigga Þrúður tekur upp í skólaráði að bærinn leiti að tilboði í rútuferðir í allar þessar ferðir.

Lestrarátak Heimili og skóla

27. Janúar til 27. Febrúar. Sigga hendir pósti á Björgu hvernig skólinn ætli að taka þátt.

Samkóp
Senda út póst og minna á fyrirlestrarröð Samkóp. Fara yfir þessi mál betur.


